

คำเทศนา

เรื่อง -ทำไมคริสเตียน

...ถึงเจ็บป่วย ?

โดย อาจารย์คมเอก กวินอัศวรัฐิติ

Link : https://youtu.be/MSI08olv7WA?si=SN2lxglbAgr_fZig

ใครเคยดู facebook ชื่อ Wild Branch ที่เป็นพีคนหนึ่งที่
เป็นทหารนะสะใส่แว่น ออกไปวางมือคนหายโรค ตาบอดหาย
คนเป็นใบ้ เยอะมากเลย คนนี้รักษาโรคนี้เป็นหมอใหญ่เลย คน
ขนาดว่าเขาขึ้นรถเห็นรถประกาศตามนั้นไงเขาประกาศว่า
สวัสดิ์พี่น้องตอนนี้มีโรงพยาบาลแบบใหม่เอามาเจอกันที่นี้ตอน
หกโมงเย็น คือเป็นพีท่านนี้ที่เป็นมีของประทานรักษาโรคหนัก
มากแล้วขนาดว่าประกาศเป็นโรงพยาบาลหายทุกคนมารอกันสาม
ร้อยสี่ร้อยนี่วางมือหายหมดเลย

สิ่งหนึ่งทุกครั้งที่เขาวางมือรักษาโรคเขาจะพูดบอกว่าโดย
รอยเขียนของพีเยซู จงหาย หมายความว่าจริงๆเวลาเรามีเคลม
สิทธิอะไรบางอย่างเราต้องรู้ว่าสิทธิคืออะไรเช่นผมเดินไปร้านนี้
ผมบอกว่าผมใช้แอปพลิเคชันชื่อ hungry hub ผมต้องการกิน
บุฟเฟต์ที่มีราคาถูก ในการใช้โปรโมชันอันนี้เหมือนกันว่าถ้าเรา
ไม่เข้าใจพระคัมภีร์ในเรื่องของรอยแผลเขียนพระเยซูหลายครั้ง
เราวางมือรักษาโรคเราจะเราจะพลาดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

บางอย่างไปก็คือหมายความว่าวันก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าพระคัมภีร์เขียนเรื่องราวละเอียดตรงนี้ฟังตอนแรกก็ผมก็นึกว่าเป็นเรื่องปกติพอไปอ่านโอ้โฮ ลึกมากเลยอาจารย์หมอเขียนไว้ละเอียดมากๆ แต่ผมก็จะแบบไม่ได้นานมากแล้วจะแบบว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆ ว่าเป็นยังไงเรื่องเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในเรื่องของรอยแผลเขียนของพระเยซู ก็อ่านเริ่มในนี้เลยเดี๋ยวผมอ่านด้วยความรวดเร็วจะอ่านให้ฟังอ่านพระเยซูโดน

จริงๆโดยธรรมชาติพระเยซูถูกเอาไปจับไว้ที่เสาถูกไหมแล้วก็โดนใช้คนโรมันเขียนอย่างรวดเร็วแต่ถ้าใครอ่านมันก็มีดีๆจะรู้ว่าจริงๆอะพระเยซูไม่จำเป็นจะต้องโดนเขียนเพราะว่าตอนที่คนจะมาจับพระเยซูในสวน gethsemane ที่แปลว่าสถานที่บีบน้ำมันมะกอก พระเยซู พอเขามาถามว่าใครคือพระเยซูพี่เยซูบอกว่าเราคือคนนั้นเกิดไรขึ้นจำได้ไหมอะ ทุกคนที่มาจับพระเยซูล้มลงไปที่พื้นหมดเลย พระเยซูแค่ตรัสธรรมดามีการเจิมสูงมาก

ผมเคยไปอ่านคำแปลของจดหมายของปีลาตที่ส่งให้กับซีซ่าร์นี่คือนอกพระคัมภีร์เลยนะ เขาบอกว่าตอนที่พระเยซูไปยืนในศาลาเขาเหมือนกับโดนเขาโดนยึดไปที่พื้นเขาขยับไม่ได้เลย แล้วผู้ชายคนนี้หน้าตาดีสง่าราศีมากแล้วก็แบบเหมือนความมั่นใจสูงบ่งแต่มั่นใจยิ่งใหญ่จนเขาทำอะไรทำตัวไม่ถูกเลยที่จะคุยกับผู้ชายคนนี้ หมายความว่าพี่เยซูมีการเจิมสูงมาก พี่เยซูไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องไปโดนเขียน การเคียดของของจริงจริงปกติคนยิวจะมีการลงโทษอยู่แล้วเช่นทำผิดก็ต้องโบยตี แต่แต่การลงโทษของโรมันโหดร้ายมาก

เพราะว่าถ้าเอก อันนี้ใครละฮะ อ้อเอกฮะ การลงโทษก็โหดร้ายมาก ปกติคนโรมันถ้าไม่ใช่เป็นคนโรมันจะเขียนไปแล้วก็ให้สารภาพไปเรื่อยๆ บริเวณปลายขอแส้จะมีเขี้ยวสัตว์แล้วก็มีของมีคมฟาดไปที่หลังดึงออกมาปั๊บมันจะกระชากออกมามีอารมณ์เหมือนหมูส์บ่อะ หลังพระเยซูเหมือนหมูส์บ่อะ ละอย่างงั้นเลย

แล้วจริงๆพระเยซูถ้าเราไปดูทุกอย่างที่อยู่ในคัมภีร์ เช่น เรื่องของการที่อิซราเอลในสวนเกศมณีแล้วมีเลือดออก เป็นการที่พระเยซูต้องการไถ่เรื่องของความเครียดเรื่องของความกังวลใจ พระเยซูรับความกังวลใจไปแล้ว แล้วการที่พระเยซูโดนเมียนที่เสาะเป็นภาพถึงการเอาบางอย่างที่เป็นคำสาปแช่งไปจากมนุษย์สิ่งที่พระเยซูมีตอนนี้ระบุเจาะจงก็คือเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไป

เดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังว่ายังไง พระคัมภีร์พูดถึงคำว่า หรือการไถ่ การไถ่หมายความว่าผมไปจ่ายเงินค่าของไปแล้ว แล้วก็จ่ายราคาเพื่อแลกบางสิ่งมา

การไถ่ของพี่เยซู พระเกียรติคุณของพี่เยซูคือเรื่องของการไถ่ ก็คือมีคนจ่ายราคาไปแล้วสำหรับของชิ้นนี้เรามีแค่ไปรับของเฉยๆไม่ต้องไปจ่ายเงิน เข้าใจไหมอะมีคนส่งของมาให้เราก็แค่รับเฉยๆเหมือนบอกว่าโยนบัญญัติให้ก็แค่รับไม่ต้องไปจ่ายราคาอะไรอีกแล้ว เราไม่จำเป็นต้องจ่ายราคาอะไรอีกแล้ว

หมายความว่านอกจากเรื่องของการตกไม้ตกนรกบึงไฟจะมีเรื่อง
ของความรอดที่อยู่บนโลกเขาเรียกว่า sozo หรือว่าความรอดที่
มีชีวิตที่มันไม่เหมือนคนที่ยากลำบากชีวิตครอบครัวก็ดี
เศรษฐกิจก็ไม่แย่ พวกนี้เขาเรียกว่าความชัยชนะบนโลกนี้หรือ
ว่าไซไซหรือว่าความรอด ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของสิทธิ
ประโยชน์ที่เราได้เราจะไม่มีทางเฉลิมสิทธิเราได้เลย แล้วเรื่อง
เป็นเรื่องหนึ่งที่คนส่วนมากไม่เข้าใจ เขาคิดว่าก็คงจะเป็นไป
ได้มันเดี่ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะ

อิสยาห์ 53:4-5 **แน่ที่เดียวท่านได้แบกความทุกข์ระทม**
ของเราทั้งหลายและชอบความเศร้าโศกของเราไปกระนั้น
เราทั้งหลายยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงไยดีและข่ม
ใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย
ท่านพกซ้ำเพราะความชั่วช้าของเราการตีสอนทำให้เรา
ทั้งหลายปลอดภัยนั้นตักแก่ท่านที่ท่านต้องพกซ้ำเพื่อเรา
จะหายดี

ในพระธรรมอิสยาห์ใช้คำว่าฟกช้ำแต่ในพระธรรมหนึ่งเปโตร ภาษาอังกฤษใช้คำว่า สตรีปหรือที่แปลว่ารอยเขียน หมายความว่า การฟกช้ำก็คือรอยเขียน การฟกช้ำก็คือการรอยเขียนที่พระเยซูโดนฟาดที่เสานั้นเหมือนกัน

พระเยซูกำลังอ้างถึงแล้วภักดีบอกว่ารอยเคียด เป็นเหตุให้เรา หายดี เราปวดหัว ยาพาราเซตามอลเป็นเหตุทำให้เรา หายปวดหัว เราหิว การกินข้าวเป็นเหตุให้เราอิ่ม หมายความว่า คำว่ารอยเขียน มีผลในเชิงรูปธรรม ที่ทำให้เราหายดี

พระคัมภีร์กำลังบอกว่าไม่ใช่เฉพาะยาหรือหมอที่รักษา ท่านได้รอยเขียนของเรารักษาท่านได้ด้วย พระคัมภีร์บอกว่าเงาที่พระองค์ทรงโบยตีแล้วข่มใจ บาดเจ็บ การตีสอนตักแก่ท่าน การฟกช้ำทำให้เราหายดี การเขียนมีสองอย่างคือแผลเหวอะ กับฟกช้ำหมายความว่ารอยเขียน รอยแผลฟกช้ำที่พระเยซูโดน เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เราหายดี

พระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปหาพี่เยซูจำได้
ใหม่สะเขาไปหาหมอมามากี่ปีอะ ผมถ้าจำไม่ผิดเยอะหลายปีมา
หลายสิบปีมาก แต่ก็สูญเสียเงินไปทั้งหมด หมอหลายครั้งเป็น
เหตุให้เราหายดี แต่จากประสบการณ์จริงๆในโลก โรคประเภท
ซึมเศร้าหรือการทะเลาะวิวาทหรือลูกไม่เดินในทางของพระเจ้า
ไม่มีทางหายได้เลย มีเงินมีหมอก็รักษาไม่ได้

ปัญหาครอบครัวด้วยกันไม่เข้าหูไม่มีทางหายดี แต่ในบริบท
ตอนนี้ความฟกซ้ำซ้อนพูดเฉพาะเจาะจงเรื่องของการรักษาทาง
กายภาพความป่วยไข้ตัวเอง เจาะจงมากมากเลยอ้างว่า
ระทมทุกข์ในภาษาฮีบรู ที่พระเยซูระดมทุกข์ในภาษาฮีบรู
แปลว่าความเจ็บป่วยคือพระมีตอระบุง เลยว่าในเรื่องของ
โรคภัยไข้เจ็บเลยขอความเศร้าโศกในภาษาฮีบรู หมายความว่า
เจ็บปวดที่เกิดพวกนี้

ทรงบอยตีแล้วข่มใจหมายความว่าพระเยซูถูกทำให้ป่วย
เพื่อที่เราจะหายป่วย เข้าใจไหมเอาเชื้อไปติดคนนี้ คนนี้รับไป
แทนแล้วเราก็เลยไม่ป่วย

ภาษาอังกฤษคำว่าข่มใจแปลว่าถูกโจมตีด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
เห็นไหม แล้วก็มีตอนเราฟังภาษาไทยคร่าวๆก็จะรู้สึกว่าเป็น
เรื่องทั่วไปความระทมใจ แต่จริงๆมากเลยว่าเป็นเรื่องของความ
เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วพี่เยซูรับความเจ็บไข้ได้ป่วยไป

ในภาษากรีหรือภาษาฮีบรูคำว่ารอยเข็ญหรือบาดแผลมี
ความหมายรวมหมดเลยคือผิวหนังที่บวมขึ้นมาถูกตัดขาดเป็น
รอยข้ำสีเข็ญจริงๆแล้วโดยพระโลหิตการรักษา พระเจ้าไม่ได้
บอกว่าโดยพระโลหิตพระเยซูเราได้รับการรักษาพระคัมภีร์บอก
ตรงๆว่าโดยบาดแผลไม่ใช่พระโลหิต พระคัมภีร์เจาะจงไปซะ
ด้วยซ้ำว่าพระโลหิตถ่ายความบาปไข้ใหม่มีการฆ่าแกะมีการ
พระโลหิตไหลหรือไถ่ความบาปแต่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดเจาะจง
ในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บว่า....รอยแผลทำให้เราหายดี.... ไม่ได้

บอกว่าพระโลหิตทำให้เราหายดีเยี่ยมเห็นไหมหมายความว่า
พระคัมภีร์พูดชัดเลยว่ารอยแผลพระเยซูทำให้เราหายป่วยจะ
โรคอะไรก็หายป่วยได้หมดเพราะพระเยซูรับไปหมดเลย ความ
กังวลถูกทรงศรัทธาจิตใจที่ชอบพระเจ้ารับไปหมดแทนเราไปแล้ว

ความเจ็บป่วยสาเหตุมาจากอะไร มาจากเฉลยธรรม
บัญญัติ25 โดยธรรมชาติความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการลงโทษ
ไม่ใช่ผู้นำพระเทพพระเจ้าให้คริสเตียนป่วยแน่นอน

**เฉลยธรรมบัญญัติบทที่25:2-3 ถ้าผู้ผิดสมควรถูกโบย
เพื่อให้ผู้พิพากษาให้เขานอนลงและกำหนดให้โบยต่อ
หน้ามากน้อยตามความผิดผู้นั้นให้เขาโดยโบยสี่สิบทีก็ได้
แต่อย่าให้เกินไปเลยเกรงว่าเกินไปพี่น้องจะเป็นที่ดูถูก
ของท่านเห็นไหมท่าน ... พระคัมภีร์บอกว่าคนทำผิดต้องถูก
โบยตี**

สุภาษิต 10:13 ที่ริมฝีปากผู้มีความเข้าใจจะพบปัญญา
แต่ไม่เรียวก็เหมาะสำหรับหลังของผู้ขาดความเข้าใจ...
เห็นไหมคนขาดความเข้าใจจะโดนตี

สุภาษิต 19:19 บอกว่าการปรับโทษมีอยู่พร้อมสำหรับ
คนที่มักเยาะเย้ยแต่การโบยตีสำหรับหลังคนโง่...เห็นไหม
คนโง่จะโดนตีการที่เราทำบาปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำความโง่
เขลา ไปทำอะไรบางอย่างเรื่องเราจะโดนโจมตีโดนโบยตี

พระคัมภีร์ 3 ข้อนี้พูดชัดเลยว่าเป็นเรื่องของการไม่เชื่อฟัง
กฎ สมนุมติเรารู้้อะไรบางอย่างแล้วเราไม่ทำตามหลายครั้ง
โรคภัยไข้เจ็บเราวิ่งออกจากบ้านทำให้เราโดนฝนเปียก ไม่ได้ว่า
ทำไมพระเจ้าตีเราแต่ว่ามันเป็นการลงโทษด้วยหนึ่งแต่ว่าหลาย
ครั้งพระเจ้าอนุญาตให้คนอ่าโดนผลลัพธ์พวกนี้เพราะว่าเขา
พระเจ้าปกป้องเขาไม่ได้ เข้าใจไหม ธรรมดาเพราะเขาวิ่งออก
จากบ้านอาจจะโดนรถเฉี่ยวรถชนเพราะว่าเขาไม่อยู่ในที่
ปลอดภัยเองเขาคืออ่ดิ่ง

การโบยตีของคนยิวธรรมดามากแต่การโบยตีของคนโรมัน
ได้มีเหล็กแหลมน่ากลัวมากเลย จริงๆพี่เยซูน่าจะตายไปแล้ว
ตั้งแต่โดนเคียดคิดดูสิสะพานหลังเป็นหมุ่สับแล้วแล้วเอาไม้
กางเขนที่เป็นที่มีเส้นเยอะๆ หนึ่งร้อยกิโลแบกไปเดินไปหลาย
กิโลเส้นมันถูไถกับหนังหมุ่สับ ทรมานมากมากเลยที่พระเยซู
โดนเพื่อเรา ถ้าวันนี้ท่านโดยอะไรบางอย่างผมบอกได้เลยว่ามัน
น่ากลัวน้อยกว่าที่พระเยซูโดนแน่นอน

**สุภาษิต 23:30 เพราะมีบอกว่าความพุกขำ ดำ เขียว
ของบาดแผลก็ชำระความชั่วเสีย...การโบยตีการทำให้ส่วน
ที่ลึกที่สุดของท่านสะอาด**

**เลวีนิติ 26:14-17 ท่านต้องปฏิเสธกฎเกณฑ์ ใจเกียรติ
ทางคำตัดสินของเรา ทำลายพันธสัญญาของเรา เราจะตั้ง
ความหวาดกลัวต่อหน้าเจ้าความฝ่ายผสม ความเจ็บไข้
นัยตาทรุดโทรม จิตใจเศร้าหมอง เจ้าจะหว่านพืชไว้เสีย
เปล่าศัตรูจะมากินเจ้าจะล้มตายต่อหน้าศัตรู...เห็นไหมฮะ**

มันเป็นการลงโทษจากการที่เราจากคนพ่อแม่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปไหว้รูปเคารพ ล่วงประเวณี ไปโก่งชาวบ้านมันตกลมาที่เราด้วยเหมือนกัน

เฉลยถ้อยบัญญัติ 28:15 ก็พูดถึงเล่นเหมือนกัน ความเจ็บป่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลงโทษ ...ภาษาไทยคำว่า ช่มใจไม่ได้แปลตรงๆ คำว่า แปลว่าการโดนโรคภัยไข้เจ็บมากลั่นแกลั่นกระทบกระทั่งคนอื่นคล้ายๆ เหมือนเป็นติดเชื้ออะเหมือนโรค แต่พระเยซูแต่พระคัมภีร์เปรียบเทียบเป็นช่มใจแต่จริงๆ ไม่ใช่มันเป็นภาพของการถูกโจมตีด้วยโรคภัยไข้เจ็บ พระเยซูโดนโจมตีด้วยโรคภัยไข้เจ็บ

ใกล้จบแล้วทำไมพี่พระบิดาต้องอนุญาตให้พระเยซูรับโทษแทนเรา เพราะพระเจ้ายุติธรรมง่ายๆเลย พระเจ้ารักเราแต่พระเจ้ายุติธรรม ลูกผมเวลาทำผิดรู้ตัวเลยว่าไม่รอด โดนแน่ ทำอะไรผิดหลักนอนเลย แล้วก็นอน ผมก็เคยตีลูก 2 ครั้ง ตรงตูดอยากจะเป็นคำว่า Jezus หรือ พระเจ้าคงต้องการย้ำเตือนลูก

ชายผมว่าอย่าทำผิดอีก แล้วผมก็เอายา พอเสร็จปั๊บ ผมก็ยอม
ออกมาทา ตอนทำผมก็ร้องไห้ อย่าทำอีกนะ ไม่อยากตี
เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่า บาตแผลทำให้ส่วนที่ลึกที่สุดสะอาด

คือเด็กเขารู้เหตุผลแต่เขาไม่ได้ทำ ไม่ทำเพราะรู้เหตุผลนะ
เขาไม่ทำเพราะเขากลัว เข้าใจไหมฮะ แต่เราไม่กล้าทำบาป
เพราะเรากลัวไง เออ แต่ไม่ใช่เพราะว่ารักพระเจ้านะ ความรัก
ไม่ทำให้เกรงกลัว กลัวพระเจ้าตีจะเป็นคนยำเกรงพระเจ้าจะไม่
ทำบาป รักมากก็ไม่กลัวไง สิ่งที่ต้องทำเวลาเจอความเจ็บไข้ได้
ป่วยคืออย่างนี้ ฟังดีนะฮะ

**มัทธิว 5:8-17 ให้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิชยาห์
ศาสดาพยากรณ์ที่บอกว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเรา
ทั้งหลายและหอบโรคของเราไป**

เห็นมั๊ยท่านได้แบกไปแล้วไง ถ้าวันนี้แก้อันวดตัวนี้โดน
แบกมาจากบ้านพี่ต่าย คือมันไม่มีแล้วไง เข้าใจไหม แก้อันวด
โดนหอบไปจากบ้านพี่ต่ายคือที่นี่ไม่มีแก้อันวดแล้วฟังดีๆพระ

เยซุเอาไปแล้วมันเลยไม่มีใจ ไม่ใช่มีหรือไม่มีนะ กิณยาก็หายแต่
สิ่งหนึ่งทำไมคนส่วนมากไม่หายรู้ใหม่ ฟังตัวนี้เป็น จะจบแล้ว
นะครับมีทหารคนหนึ่งไปซาอูติ มีคนสองคนไปซาอูติอาระเบีย
อาจารย์หมอบอกแล้วก็คนหนึ่งไปทำผิดบางเรื่อง แล้วโดนจับ
ปั๊บผมเป็นเพื่อนเขา ผมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปรับโทษแทน
ผมเลยไปติดคุกอยู่ 6 สัปดาห์ พอไปปั๊บทหารคนนี้ก็ไปเจอคนที่
ทำผิดอีกบอกว่าเออคุณเมื่อ 6 สัปดาห์ที่แล้วคุณทำผิดนะคุณ
ไปเข้าคุกอีกรอบ เป็นไปได้ไหมอะ ไม่ได้เพราะผมรับโทษไปแล้ว
ใจเข้าใจใหม่เหมือนกันคริสเตียนหลายครั้งเราอะไม่มีความ
เข้าใจในพระคัมภีร์เราก็เลยยอมรับผลให้ทหารคนนี้หลอกเรา
ไปขังคุกอีก 6 สัปดาห์มันคือ กระเป๋าใบนี้ถูกหยิบไปจากบ้านนี้
มันไม่มีก็คือไม่มีใจมันจ่ายไปหมดแล้วมันไม่ต้องไปรับโทษซ้ำ
แล้วเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าเขารับโทษประหารไปแล้ว
แล้วเหมือนเขาตายไปแล้วเขาไม่มีการรับโทษซ้ำอีกแล้ว

หมายถึงเขาไปโผล่จนเขาก็ไม่มีโทษแล้วอะเพราะเขาเพราะเขา
ตายไปแล้วไรเงี้ยโดยทางกฎหมายเขาก็ กันเรื่องข้อกฎหมาย

**อิสยาห์ 53:7 ท่านถูกบังคับและข่มใจถึงกระนั้นฟังดี
พระเยซูทำสิ่งหนึ่งก็คือจี้ ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก
เหมือนลูกแกะถูกนำไปฆ่าท่านไม่ปริปากของท่านเลย ...
พระเยซูทำสิ่งหนึ่งตอนถูกเอาไปเอาไปฆ่าคืออะไร พระเยซูไม่
พูด ดูดี ๆ นะฮะ**

**กิจการ 22:22-24 เปาโลโดนจับ แล้วก็สุดท้ายตอน
เขาจะเอาแหวกฟาดเปาโลเปาโลปริปากออกมาบอกว่า
ข้าพเจ้าเป็นคนโรมันท่านเคียดข้าพเจ้าโดยไม่ปรึกษาไป
ในศาลได้หรือ ...พระเยซูปิดปากไม่พูดแต่เปาโลเป็นคนที่รับ
การไถ่รับสิทธิพอโดนจับไปทำไมจะโดนแหวกฟาดปกติถ้าไม่ได้
เป็นชาวโรมันโดนจับปั๊บฟาดได้เลยแต่คนชาวโรมันเป็นสิ่งที่ผิด
เป็น มากฟาดไม่ได้ต้องเอาไปขึ้นศาลก่อนฟ้องได้ถึงชี้ซ่าเลย
หมายความว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำก็คือว่าอาจารย์เปาโลพูด**

ปู่บ่สุดท้ายเขาก็ไปถามเขาว่าเป็นคนโรมันทำอะไรได้ใหม่บอก
ทำไม่ได้ สุดท้ายอาจารย์เปาโลเลยไม่ถูกเอาแทรกฟาดฟ้างดี ๆ
แซ่ฟาดคือความเจ็บอะไรซะเจ็บป่วยจริงใหม่เมื่อกี้ก็คุยกันว่า
รอยแผลเขียนอะไรพวก คือความเจ็บป่วยแทรกฟาดคือ
เจ็บป่วยเป็นภาพเปรียบเทียบว่าพระเยซูไม่ปริปากเพื่อจะให้เรา
ได้สิทธิในการอ้างสิทธิในการปริปากที่จะบอกกับกับผีมาร
ซาตานหรือว่าอะไรว่าเราไม่รับความเจ็บป่วย

ถ้าเราไม่ปริปาก มารซาตานก็จะก็จะฟาดเราได้ เวลา
อาจารย์หมอมี่ใช้ อาจารย์จะบอกเขาจะบอกว่า ข้าพเจ้าขอสิ่ง
โดยรอยแผลเขียนของพระเยซู อ้างพระสัญญาใด อ้าง
โปรโมชันอัน ร้านคุณมีโปรโมชันกับที่นี้ผมมีโปรโมชันคุณต้อง
ลดราคาให้ผมนะ

เหมือนกัน ถ้าไม่รู้โปรโมชันก็ก็เสียตั้งค์เต็มอ่าถ้าถ้าไม่รู้
พระสัญญาข้อว่าพระเจ้าหอบไปหมดแล้วเราก็ไม่อ้างสิทธิ

เหมือนอาจารย์ไปโลเราก็คอนมันฟาดใจเข้าใจใหม่ นะฮะไม่รู้สิก็
ก็ก็เดือดร้อนไปพระเยซู

ประการที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องทำคือเรา**ต้องอธิษฐานต่อพระ**
บิดาจะทำพระเยซูบอกแค่อธิษฐานบัดเดียวพระเจ้าส่งทูต
สวรรค์ให้เรา 12 กองไม่ได้หรือเข้าใจใหม่ แต่สิ่งคือพระเยซูไม่ได้
อ่อนแอเลยโดนจับทำร้ายหรือฆ่าตาย แต่พระเยซูยอมรับสิ่ง
นั้นเพื่อให้เราไม่โดน แล้วประหลาดมากเลยพระคัมภีร์บอกว่า
อะไร บอกว่าพระบิดาทรงดีใจที่พระเยซูโดนแบบนี้ เพราะอะไร
เพราะว่าจริงๆ สิ่งที่พระเยซูรับแบบจะทำให้เราไม่โดนแบบนี้
เข้าใจใหม่ฮะ

ประการที่สองคือว่า นอกจากอธิษฐานต่อพระบิดาเราต้อง
เปิดปากพูดว่ามีสิทธิอะไร ฉันทเป็นคนสวรรค์เป็นประชากร
โรมัน ท่านไม่มีสิทธิมาเขียนตีฉันเพราะ ความพังดี ๆ นะฮะ
ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่หน้าพระทัยของพระเจ้า ถ้าเราก้ากึ่งว่า

เป็นการทดสอบ ทนไปหน่อยแล้วกัน เราโดนหลอกเพราะเราไม่
มีความรู้ในทั้งที่ เข้าใจไหมฮะ

ข้อที่สาม สุดท้ายจบที่ว่า บอกว่าพระเยซูเปิดปากสู้
พระองค์ก็ชนะ แต่พระองค์ไม่ยอมเปิดปากเพื่อจะให้เรามีสิทธิ
ในการเปิดปาก พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ยอมวาง พระองค์
ยอมวางชีวิตให้แก่เราทั้งหลาย เห็นไหมยอมวางไง ยอมที่จะรับ
โทษอันนี้ไป เพื่อให้เรามีสิทธิในการที่จะส่งโรคภัยไข้เจ็บ
ออกไป เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราวางมือ ตอนนั้นที่ไปที่แคร์
กันอะ วางมือสิ่งที่ผมพยายามผมก็ยังไม่เข้าใจมากแต่ผม ว่า
โดยรอยแผลเขียนของพระเยซูผมไม่ได้อ้างผมไม่มีอำนาจอะไร
ผมอ้างสิทธิว่าโดยแผ่นเขียนของพระเยซูพระองค์ชอบเอาความ
เจ็บปวดที่ตาไปแล้วมันก็หายเพราะอะไรเพราะมันเป็นสัญญาที่
คนอยู่ในพระเจ้าจะมีสิทธิทุกคนเวลาท่านไม่รู้สิทธิท่านก็เสีย
เสียตั้งค์ฟรีเข้าใจไหมฮะถ้าท่านไม่อ้างสิทธิท่านไปจอดรถบอก
ว่าเป็นเพื่อนแม่แต่พออาสาสมัครจะขับไปจอด เพื่อนโชคอะช่อง

สามเงี้ยวอะเพื่อนไซคักจอดฟรี แต่พอไม่บอกว่าเป็นเพื่อนไซคัก
เสียตั้งค์ เข้าใจใหม่ฮะ มันเป็นเรื่องของสิทธิ เพราะฉะนั้นวัน
เรื่องอะไรสมมุติ พี่ปลามีความไม่สบายใจบางเรื่อง มันเป็น
เหมือนความเจ็บป่วยอะ ที่ๆมันอยู่ในใจเรา อ่าพี่ปลาต้อง
ปฏิเสธมันออกไปบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า

การแทงสี่ข้าง เขาบอกว่าบางคนบอกว่าพระเยซูทำไมต้อง
แทงสี่ข้างเพราะว่าสี่ข้างเป็นเรื่องของครอบครัว พระเยซูรับ
ความสาปแช่งของครอบครัวไปแล้ว นี่ เวลามีปัญหาครอบครัว
ต้องบอกว่าโดยโดยแผลที่สี่ข้างของพี่เยซูพระองค์รับปัญหา
ครอบครัวของเราไปแล้ว ต้องอ้างสิทธิเพราะว่าพี่เยซูรับไปทุก
ทุกๆส่วนทุกๆด้านเลย

ล่าสุดพี่โบอะฮะ โบไซ่ที่นมัสการเขาก็ส่งพ่อเขาที่ล้มแล้วก็
เลยไปเข้าโรงพยาบาล สิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาเมื่อกี้เลยบอกว่าเขาใช้สิทธิ
ฉุกเฉิน ตอนแรกผมก็ไปช่วยโทรหาโรงพยาบาลมีเพื่อนผมไป
มองรับรักษาได้ใหม่นี้มันเขาบอกสามสิบบาทไม่ได้มันอยู่คนละ

จังหวัด นี่คือเขาผ่าตัดฟรีเลยนะฮะ เพราะกฎหมายมีบอกว่าถ้า
ไปด้วยเหตุฉุกเฉิน 3 ชั่วโมง ฉุกเฉินแล้วเขาก็จะมีสิทธิรักษาฟรี
อิมโทชนะ ไม่รักษาฟรีนี้เสียเงินเป็นแสน ภายในสามวันง่าย ๆ

นี่คือเห็นใหม่ รู้สิทธิไง รู้สิทธิ แล้วถ้าไม่โทรไปอ้างสิทธิก็
ไม่ได้สิทธิ จะเป็นเอกชน เรื่อง เราต้องรู้สิทธิ ได้ทุกโรงพยาบาล
ภายในสามวัน เพราะคือกฎหมาย

แล้วก็อันหนึ่ง คือเรื่องความยากจน พระเยซูน่าจะโดน
เปลื้อง พระเยซูไม่น่ามีผ้าเตี่ยวอยู่แล้ว พระเยซูน่าจะเปลื้อง

คำว่ายากจน คือคนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ นี่คือจน พระเยซูไม่น่า
มีผ้าเตี่ยว น่าจะเปลื้องหมดเลย แล้วก็ความอับอายคน โดย
ความเป็นจริงต้องบอกว่าพระเยซูเอาพวกนี้ไปด้วย ข้าพเจ้าจะ
ไม่จน คือ แต่ถ้าเราไม่อ้างสิทธิ ของพระองค์ เอเมน